



คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”

สาขาการวิจัย

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาล และผดุงครรภ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมทริคัล ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Pediatric Nursing จาก University of Washington และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Nursing Science จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ และมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมาโดยลำดับ

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการเป็นผู้ให้บริการวิชาการ สำหรับหน้าที่ ด้านการวิจัย ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยทางการพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ ทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ซึ่งตลอดระยะเวลาของการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการวิจัยมากกว่า ๒๐ เรื่อง มีประสบการณ์วิจัยทั้งในฐานะผู้อำนวยการโครงการชุด เป็นหัวหน้าโครงการย่อย เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยกับนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ละโครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Ford Foundation and WHO เป็นต้น ทุกโครงการวิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาทั้งในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ นานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยดีเด่นที่สร้าง องค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และรูปแบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ ผู้ป่วยเอดส์ในระดับครอบครัว ในเขตจังหวัดระยอง” และเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษาธาราลีซีเมีย”

นอกจากผลงานการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์ ยังได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานหลายแห่ง เป็นประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๒๐ เรื่อง เป็นผู้จัดให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

ด้วยเกียรติประวัติ การสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อันเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ รวมถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการ ต่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์ เป็นผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป